

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ยุทธชัย ประวิตร ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนอ

เหตุผล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำที่จะบริหารคณะศิลปศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์เข้าด้วยกัน

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มีข้อเสนอแนะให้จัดทำแผนการบริหารคณะศิลปศาสตร์โดยละเอียดตามที่ได้แถลงวิสัยทัศน์ไว้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่สภาสถาบันได้มีคำสั่งที่ ๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามกำหนดการในการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์ ดร.ยุทธชัย ประวิตร พนักงานสถาบัน ทั้งนี้ ได้แนบรายงานสรุปผลการดำเนินการสรรหาฯ เอกสารประวัติ ผลงาน นโยบาย แผนงานการบริหารคณะศิลปศาสตร์ และเอกสารการแถลงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาของสภาสถาบันต่อไป

ก่อนการพิจารณาออกเสียงลงมติคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ประชุมสภาสถาบันได้ดำเนินการตาม “ข้อ ๑๔ ก่อนการพิจารณาลงมติผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ให้ผู้รับการเสนอชื่อแถลงวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหารส่วนงานวิชาการ ต่อสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง” ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้า

ส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาในห้องประชุมฯ เพื่อแถลง
วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหารคณะศิลปศาสตร์ต่อสภาสถาบัน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ และ
เมื่อสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเสร็จสิ้น ที่ประชุมฯ จึงดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันดังกล่าว
“ข้อ ๑๙ การออกเสียงลงมติของสภาสถาบันเพื่อคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
ให้ออกเสียงลงคะแนนแบบลับ โดยกรรมการสภาสถาบันซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาหัวหน้า
ส่วนงานวิชาการนั้น ๆ แล้ว ไม่มีสิทธิลงมติออกเสียง”

ในการนี้ ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้ออกเสียงลงมติ แบบลับ ในบัตรออกเสียงที่จัดเตรียมไว้
เพื่อคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผลปรากฏว่า อาจารย์ ดร.ยุทธ ชัยประวีตร
ได้รับคะแนนเสียงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของที่ประชุมสภาสถาบัน

๑. ให้ประสานความร่วมมือกับสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดทำตัวรองรับผู้โดยสารในช่วงเวลาก่อนออกเดินทาง สำหรับเป็นสถานที่ฝึกงาน
ของนักศึกษาและเป็นแหล่งหารายได้ เนื่องจาก สจล. มีพื้นที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ อาจจัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยว และหรือสถานที่พักสำหรับผู้โดยสาร / นักท่องเที่ยว โดยให้บรรจุเรื่องดังกล่าว
เป็นแผนบริหารคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ยุทธ ชัยประวีตร ตอบข้อซักถามของกรรมการสภาสถาบัน กรณีให้คำ
จำกัดความ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” และการเปิดหลักสูตรภาษาจีนของคณะศิลปศาสตร์ โดยสรุป
ความดังนี้

นวัตกรรมการท่องเที่ยว จะเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น นวัตกรรม
ในเชิงธุรกิจ การสร้างรูปแบบธุรกิจ (Model) การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการที่พัก
ครบวงจร เป็นต้น โดยการท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สามารถต่อยอดใน ๒
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการบินและ
การขนส่ง ซึ่งทั้ง ๒ อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นจุดแข็งของ สจล. ที่มีคณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัย
อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จะเป็นประโยชน์ต่อ
ด้านรายได้ ด้านวิชาการและต่อส่วนรวมด้วย

สำหรับการเปิดหลักสูตรภาษาจีน ในปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรอบรม
ภาษาจีนเป็นหลักสูตรระยะสั้นอยู่แล้ว และมีหลักสูตรทางด้านภาษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญา คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาที่มีจุดเน้นสำหรับ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒. แนวทางในการจัดหารายได้อีกแนวทางหนึ่ง คือ การจัดพื้นที่สำหรับสัมมนา การจัดการพื้นที่สำหรับปั่นจักรยาน และพายเรือ เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ามาใช้บริการ ในช่วงวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความพร้อมเข้ามาใช้บริการดังกล่าว

๓. ให้คณะศิลปศาสตร์ ประสานความร่วมมือกับ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อร่วมดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รองรับ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

๔. ให้ดำเนินการสรุปบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ สจล. ได้ดำเนินการบันทึกความร่วมมือฯ ไว้ และได้ดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ ชำรงต้น อย่างไรบ้าง โดยให้นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันทราบต่อไป

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ยุทธ ชัยประวีตร พนักงานสถาบัน ให้ดำรง ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันไปดำเนินการ โดยให้นำเสนอการดำเนินการดังกล่าวต่อสภาสถาบันทราบต่อไป

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

สภาสถาบัน